



ข่าวประจำวันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

**ผนวคลั้สเตอร์ใหม่**  
**เทศกาลสาคสิ**  
**ทวันชั้รอยยับกั้งชน.** กรมเห็นชอบขยายเวลาประกาศ  
**คนในงานไม้ใส่แมสก์** สถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่ 1 เม.ย. - ★ มีค่อหน้า 12



ข่าวประจำวันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

พวกกลัสเตอร์ ☆ ต่อจากหน้า 1
81 พ.ค.64 กระทรวงวัฒนธรรมหวั่น "เทศกาลสาดสี"
ของอินเดียที่ในท่บาชาร์ เชียงใหม่ จะเกิดกลัสเตอร์
โควิด-19 ใหม่ ชำรอยเหตุการณ์ที่ผับดังเพราะมีการ
รวมตัวชุมนุมกันโดยไม่มีใครใส่หน้ากากอนามัย
แถมไม่ได้ขออนุญาตจัด ด้าน "อนุทิน" อี้มใครอนุญาต
ต้องรับผิดชอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับรอง
รุ่นการผลิตวัคซีนซิโนแวค 8 แสนโดส ที่เข้าไทยเมื่อ
20 มี.ค. และปรับแผนกระจายวัคซีนลอตนี้จากเดิม
ให้ 22 จังหวัดเป็นทั่วประเทศ นายกฤษณ์-แบงก์

กรุงไทยทำแพลตฟอร์มช่วยกระทรวงสาธารณสุข
กระจายวัคซีน วางมาตรการเข้มรับท่องเที่ยวภูเก็ต
บีเข้าของตลาดคาร์ต้อยาก ไม่เช่นนั้นต้องรับผิดชอบ
ท่ามกลางการถกเปิดประเทศในปลายปี ไทย
ยังคงตั้งการระมัดระวังไม่ให้โควิด-19 กลับมา
ระบอบรอบ 8 อีก ทั้งนี้ ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อเช้า
วันที่ 30 มี.ค. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม
กล่าวถึงการจัดเทศกาลสาดสีเฉลิมฉลองแบบอินเดีย
หรือ HOLI Festival ที่ในท่บาชาร์ จ.เชียงใหม่
ว่า จากภาพที่ออกมาทำให้ทุกคนกังวลใจ เพราะไม่มี
ใครใส่หน้ากากอนามัยและไม่เว้นระยะห่าง สบค.
เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเป็นกรณีตัวอย่าง ก่อน
จะถึงเทศกาลสงกรานต์และต้องติดตามว่าจะมีผู้ติด
เชื้อหรือเกิดกลัสเตอร์ใหม่หรือไม่

นายอิทธิพลกล่าวด้วยว่า เทศกาลนี้จัดโดย
ภาคเอกชน ไม่ได้ขออนุญาตกระทรวงวัฒนธรรม
ฝากทุกจังหวัดในช่วงเดือนเม.ย.จะมีกิจกรรมค่อนข้าง
มาก ทุกชุมชนให้นับมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด
โดยจะมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะเข้าไป
ดูแลเมื่อถามว่ากรณีที่เกิดขึ้นยังไม่ถือว่ามีความผิด
ใช่หรือไม่ นายอิทธิพลกล่าวว่า กรณีนี้เป็นความเสี่ยง
แต่ต้องไปดูในประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดของแต่ละจังหวัด ว่ามีการกำหนดเหมือน
กทม.หรือไม่

ขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
และ รมว.สาธารณสุข กล่าวถึงเรื่องเทศกาลสาดสีว่า
เป็นกังวล ต้องรีบหารืออธิบดีกรมควบคุมโรคและ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าการอนุญาตจัดงานแบบนี้
อยู่บนพื้นฐานอะไร เพราะการติดเชื้อโควิด-19 ไม่ได้
อยู่ที่ว่าไม่ได้สาดน้ำแต่มาสาดสีจะไม่ติดเชื้อ แต่
ที่ติดเพราะเป็นการรวมตัวของผู้คน มีการกระจาย
ละอองฝอยลมหายใจกัน ที่บางคนบอกว่าสาดสี
ไม่ได้สาดน้ำความจริงแล้วมันเหมือนกัน ไม่ได้เกี่ยวกับ
สาดอะไรแต่เกี่ยวกับการเข้ามารวมกลุ่มกันมากกว่า
เรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วที่ร้านวอร์ม อีฟ คาเฟ่
ละนั้นต้องระวัง เพราะเชื้อมันยังอยู่

อีกด้าน นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ความที่บริษัท
ซิโนแวคส่งวัคซีนโควิด-19 ลอตสอง 8 แสนโดส
เมื่อวันที่ 20 มี.ค. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพวัคซีน 2 รุ่นการผลิตเรียบร้อยแล้ว
พบว่ามีความปลอดภัยตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ หลังขนส่ง
มายังไทยได้ตรวจสอบกระบวนการขนส่ง พบมีการ
ควบคุมอุณหภูมิอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานกำหนด
กรมฯจึงออกหนังสือรับรองรุ่นการผลิตให้กับวัคซีน
ซิโนแวค ทั้ง 2 รุ่นการผลิตรวม 8 แสนโดส ดังกล่าว
เพื่อให้กรมควบคุมโรคนำไปให้บริการกับประชาชน
ต่อไป

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กล่าวว่า สำหรับวัคซีนซิโนแวค 8 แสนโดส ที่กรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์รับรองรุ่นการผลิตแล้ว จะ
ปรับแผนเป็นกระจายไปให้ทุกจังหวัดจังหวัดละประมาณ
2,000 โดส เพื่อฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์
ซ้อมระบบการฉีดวัคซีนทุกจังหวัด รองรับการกระจาย
วัคซีนลอตใหญ่ที่จะได้รับจากแอสตราเซนคาในเดือน
มิ.ย.อีก 5-6 ล้านโดส เดือนต่อไป เดือนละ 10
ล้านโดส จากบทเรียนการฉีดวัคซีนในพื้นที่ตลาด
บางแค ที่ฉีดใน รพ.สนามฉีดได้วันละ 1,200 คน
ดังนั้นจะเตรียมการฉีดนอกสถานพยาบาล โดยให้
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาจัดหาสถานที่
ที่เหมาะสม ขณะนี้ภาคเอกชนให้ความร่วมมือเสนอ
สถานที่ให้ใช้ฉีดวัคซีนได้ เช่น ห้างบิ๊กซีและเซ็นทรัล
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนได้มากขึ้น

วันเดียวกัน ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์
เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึง
การฉีดเข็มที่ 2 เมื่อมีวันหยุดยาวว่า เดือนเมษายน
จะมีวันหยุดยาวช่วงสงกรานต์การฉีดให้วัคซีนเข็ม
ที่ 2 หลายคนจะตรงช่วงวันหยุด โดยวัคซีนซิโนแวค
เข็มที่ 2 มีกำหนดระยะห่างที่ 2 และ 4 สัปดาห์
แต่ผลการให้เข็มที่ 2 ที่ 4 สัปดาห์ ภูมิคุ้มกันจะ
สูงกว่าที่ 2 สัปดาห์มากกว่าการกำหนดวางฉีดเข็มที่สอง
ในไทยจึงเป็น 3-4 สัปดาห์ เช่นเดียวกับวัคซีนแอส-
ตราเซนคา การศึกษาให้ฉีดที่ 4-6 สัปดาห์แต่การ
ศึกษาจริงมีการฉีดเข็มที่ 2 เสร็จไปถึง 12 สัปดาห์
และพบว่าทำให้เข็มที่ 2 ที่ 4-6 สัปดาห์ ภูมิคุ้มกันสูง
การให้ที่ 6-12 สัปดาห์ไม่ได้และยิ่งช้า 10-12 สัปดาห์
ยิ่งดี ไทยจึงกำหนดในฉลากยาเป็น 4-12 สัปดาห์
และกำหนดให้การฉีดเข็มที่สองไว้ที่ 10-12 สัปดาห์
เมื่อมีเหตุที่ทำให้ฉีดไม่ได้ ว่าจะเป็นผู้รับบริการ
ไม่พร้อม ไม่สบาย หรือตรงกับวันหยุดยาว วัคซีนขาด
การนัดเข็มที่สองขอให้เลื่อนออกไปไม่ใช่เลื่อนเข้ามา

ส่วนอาการของ น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์
รมช.เกษตรและสหกรณ์ ที่มีไข้หลังฉีดวัคซีน เจ้าตัว
กล่าวยืนยันว่าตอนนี้สุขภาพแข็งแรงดี ส่วนที่ต้อง
แอดมิทเข้า รพ. เพราะมีอาการไข้ เนื่องจากหลัง
ฉีดวัคซีนได้ทำงานต่อเนื่องวันที่ 2 พบ คนพักห้อง
น้อย ครอบครัวยุคเฉพาะลูกสาวมีความเป็นห่วง
และพาไปตรวจร่างกายที่ รพ. โดยนอนอยู่ รพ. 2 คืน
แต่เชื้อที่จริงเกิดก่อนขึ้นก่อนเป็นข่าวกว่า
2 อาทิตย์แล้ว เข้าร่วมประชุม ครม.ไปแล้ว 2 ครั้ง
ยืนยันว่าจะฉีดวัคซีนเข็มสองต่อตามกำหนด เขียว
ให้ประชาชนทุกคนฉีดวัคซีนเพราะนายกฯอยาก
ให้เปิดประเทศโดยเร็ว

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้า ๑

**เยียวยา 67 ล้านคน  
เงินกู้สู้โควิด 3.7 พันล.**

**ค่าบริการศร.-เงินออม.  
ร.หว่างสาดสี่คุมทุกจว.**

เทงบ 3.7 พันล้าน  
กรม.ไฟเขียว เงินกู้สู้  
โควิด ตั้งเป้าเยียวยาช่วย  
67 ล้านคน ♦อ่านต่อหน้า 2

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

## โควิด

□ ต่อจากหน้า 1

จ่าย 2 โครงการ “บริการสาธารณสุข”-“ค่าตอบแทน อสม.-อศส.” พร้อมเห็นชอบต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 1 เม.ย.-31 พ.ค.นี้ ด้าน “กระทรวงวัฒนธรรม” ห่วงงานศาสน์เชียงใหม่ หนักเกิดคลัสเตอร์ใหม่ ผากทุกจังหวัดเข้มมาตรการ ขณะที่ “อนุทิน” ชัดเละอะทะอะคน จ้องหาความวักขิ้นล้ำซ้ำ-ค้ำสติดอกยันทุก

อย่างเป็นไปตามแผน ส่วน “สบค.” เผยไทย ติดโควิดเพิ่มแค่ 48 ราย ฟุ้งไร้ตาย เมื่อวันที่ 30 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (สบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคว่ามีผู้ติดเชื้อใหม่ 48 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและบริการ 22 ราย ผู้ป่วยจากการคัดกรองเชิงรุก 5 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค 21 ราย รวมสะสม 28,821 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 27,379 ราย ยังรักษาอยู่ในสถานพยาบาล 1,348 ราย โดยยังไม่มียุติงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 94 ราย

สำหรับรายละเอียดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 48 ราย แบ่งเป็นจากระบบเฝ้าระวังและบริการ 27 ราย พบในกรุงเทพมหานคร (กทม.) 14 ราย, สมุทรสาคร 6 ราย และนครปฐม 2 ราย ส่วนการคัดกรองเชิงรุก 5 ราย พบใน กรุงเทพมหานคร 3 ราย, สมุทรสาคร 2 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 21 ราย ได้แก่กาดาร์ 2 ราย, มาดากัสการ์ 9 ราย, ฝรั่งเศส, บราซิล, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, แอฟริกาใต้, เนปาล, เบลเยียม, สหราชอาณาจักร, อินเดีย, เอธิโอเปีย ประเทศละ 1 ราย

ส่วนสถานการณ์การระบาดทั่วโลกพบว่า มีผู้ติดเชื้อสะสม 128,237,704 ราย เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 443,598 ราย อากาศรุนแรง 94,783 ราย

รักษาหายแล้ว 103,445,679 ราย เสียชีวิตได้แก่ 1.สหรัฐอเมริกา 31,033,801 ราย เป็นรายใหม่ 59,707 ราย 2.บราซิล 12,577,354 ราย เป็นรายใหม่ 42,666 ราย 3.อินเดีย 12,095,329 ราย เป็นรายใหม่ 56,119 ราย 4.ฝรั่งเศส 4,554,883 ราย เป็นรายใหม่ 9,094 ราย 5.รัสเซีย 4,528,543 ราย เป็นรายใหม่ 8,711 ราย สำหรับประเทศไทย ยังอยู่ในลำดับที่ 116 ของโลก

ด้าน นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวถึงเทศกาลสาคี HOLI Festival เกลิมฉลองแบบอินเดียที่ในท่าบวช จ.เชียงใหม่ โดยไม่มีการเว้นระยะห่าง จนมีความกังวลว่าจะเป็นคลัสเตอร์ใหม่ ว่า เทศกาลดังกล่าวเกิดขึ้นตามความเชื่อถือเป็นการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องสุขภาพ ซึ่งมีการวางแผนไว้ก่อนจะมีการแพร่ระบาดของโรคจึงมีการขออนุญาตจัดกิจกรรมในชุมชนชาวอินเดียอย่างถูกต้อง อาทิ พัทยา จ.ชลบุรี หรือที่ จ.เชียงใหม่ โดยเทศกาลนี้จะมีการสาดแป้งฝุ่นสีต่าง ๆ แต่จากภาพที่ออกมาทำให้ทุกคนมีความกังวลใจ เพราะไม่ได้มีการใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทั้งยังไม่มีการเว้นระยะห่าง ซึ่งในส่วนนี้ทาง สบค.เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ ส่วนตัวจึงขอฝากทุกชุมชนให้เน้นมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขและขอให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด

ส่วน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข กล่าวถึงกรณีที่มีการเมืองบางคนออกมาที่ทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขไว้ประสิทธิภาพยังทำให้มีวัคซีนค้างสต็อกอยู่กว่า 1 ล้านโดส ว่า เละอะทะอะเพราะวันนี้วัคซีนเพิ่งเข้ามาถึงประเทศไทย 1 ล้านโดส และจากจีนโนเวลคอตต์ไปอีก 1 ล้านโดสกำลังจะเข้ามาในไทยในเดือน เม.ย.นี้ ตอนนี้กำลังทยอยฉีดให้

ตารางสรุปสถานการณ์โควิด-19 รายวัน วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564

**ป่วยสะสมในไทย**  
**28,821**

รายใหม่	ติดในประเทศ	เสียชีวิต
48	73	94

**ผู้ป่วยรักษา-หายป่วย-เสียชีวิต**

รักษาตัว	หายป่วย	เสียชีวิตเพิ่ม
1,348	27,379	0

**ยอดผู้ป่วย-ผู้เสียชีวิตทั่วโลก**

ผู้ป่วยสะสม	เสียชีวิตรวม
128,237,704	2,804,346

เร็วที่สุดซึ่งได้รับรายงานจากกรมควบคุมโรคว่า เป็นไปตามเป้าหมายและตอนนี้กำลังปรับแผนกระจายวัคซีนไปที่ถึงเจ้าหน้าที่ด่านหน้าตามแนวชายแดนทั้งทหาร ตำรวจ และบุคลากรสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

ทางด้าน นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบโครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้กรอบวงเงินรวม 3,752.7050 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงิน 3,652.385 ล้านบาท และค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรอบวงเงิน 100.3200 ล้านบาท โดย สปสช. จะจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสถานพยาบาลอื่นตามจำนวนผลงานบริการจริงที่เกิดขึ้นภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยบริการสถานพยาบาลที่ให้บริการ

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

สาธารณสุขโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนคนไทยประมาณ ๘7 ล้านคน

ขณะเดียวกัน กรมฯ ยังเห็นชอบโครงการค่าตอบแทนเยียวยา ซดเซยและเสี่ยงภัย สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในชุมชนเป็นระยะเวลา ๓ เดือน (เม.ย.-มิ.ย. ๖4) ครอบคลุมเงินรวมไม่เกิน 1,๕76 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการทำงานของ อสม. มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อสม. 1,039,729 คน และอาสาสมัครสาธารณสุข (ออส.) 10,577 คน รวมทั้งสิ้น 1,050,306 คน ที่มีสิทธิ์รับค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบผลประชุม ศบค. ถึงแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้วและมีผลการตรวจโควิด-19 เป็นลบ โดยจะเริ่มนำร่องตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.นี้ ใน จ.ภูเก็ต ก่อน ซึ่งจะไม่มีการกักตัวในห้อง แต่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่กำหนด 7 วัน และตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.นี้ จะขยายจังหวัดนำร่องเพิ่มไปยัง จ.กระบี่, พังงา, เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี, เมืองพัทยา จ.ชลบุรี และ จ.เชียงใหม่ ส่วนวันที่ 1 ต.ค.นี้ นักท่องเที่ยวต่างชาติเมื่อเดินทางเข้ามาในไทยแล้วโดยไปยังจังหวัดที่กำหนดจะไม่ต้องถูกกักตัว และเมื่อถึงวันที่ 1 ม.ค. ๖5 นักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางมาไทยจะไม่ถูกกักตัวเลย

วันเดียวกัน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-31 พ.ค. 2564 เพื่อให้เป็นการบังคับใช้บรรดามาตรการเพื่อการควบคุมและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อรักษาไว้ซึ่งสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญ.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

**วัคซีนซิโนแวคลอตสองผ่านฉลุย  
พร้อมฉีดให้ปชช.  
เดือนพ.ค.-มิ.ย.เข้ามาอีกล้านโดส  
ไทยป่วยใหม่ 48 ไม่มีตาย  
บิกตุย้าตลาดต้องคุมเข้ม**

นายกฯสั่ง“ก.คลัง-ธ.กรุงไทย”ทำแพลตฟอร์มช่วย สธ.กระจายวัคซีนให้ทั่วถึง เผยพฤษภาคม-มิถุนายนเข้ามาอีกเป็นล้านโดส ระบุ พร้อมพิจารณาไม่ต้องกักตัวตามข้อเสนอ หากฉีดครบ 2 เข็มแล้วไม่มีปัญหา เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดท่องเที่ยวภูเก็ตมิถุนายน-กรกฎาคมนี้

ย้ำตลาดต้องคุมเข้ม หากเกิดการระบาด เจ้าของตลาดต้องรับผิดชอบ ด้าน สบค. เผยไทยพบติดเชื้อใหม่ 48 ราย ขณะที่ วัคซีน“ซิโนแวค”ลอตสอง จำนวน 2 รุ่นการผลิต รวม 8 แสนโดส ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรียบร้อยแล้ว รอนำไปฉีดให้ประชาชนต่อไป

ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10

# มั่นคง ครบไป ครบมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

## โควิด-19

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ถึงเรื่องวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 ว่า วันนี้รัฐบาลโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 (ศบค.)จะนำมาบูรณาการให้เกิดความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ช่วยกระทรวงสาธารณสุขด้วย โดยให้กระทรวงการคลังและธนาคารกรุงไทย ไปช่วยกันทำแพลตฟอร์มในเรื่องของการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการฉีดวัคซีนกระจายไปถึงทุกจังหวัด เพราะเดิมเรามีวัคซีนไปตามการพิจารณาของหลักการทางด้านสาธารณสุขเพียงอย่างเดียว ซึ่งบางทีก็ยังไม่ถึง ยังไม่ครบ แต่ทั้งนี้ก็เป็นไปตามวัคซีนที่มีในปัจจุบัน ทั้ง 2 ยี่ห้อ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวต่อไปว่า ในเดือนพ.ค.-มิ.ย. วัคซีนจะเข้ามาอีกเป็นล้านโดส จากปัจจุบันที่เข้ามาเป็นแสน ดังนั้นคนก็ต้องเตรียมการตรงนี้ และวันหน้าเมื่อเราออกตรงนี้ไปมันก็เหมือนกับโครงการคนละครึ่งทำนองนี้ ก็แจ้งเข้ามา มีความประสงค์อยู่ในกลุ่มไหน ก็จะมีการนัดให้มาฉีดกันวันไหนๆ ก็ขอให้ติดตามตรงนั้น แต่ระหว่างนี้จะมีการฉีดอย่างต่อเนื่องตามวัคซีนที่มีอยู่ และกระจายไปแล้วเบื้องต้น

### ชี้ถึงเวลาที่ต้องช่วยกันทุกคน

“ผมคิดว่าทุกอย่างก็น่าจะเดินหน้าไปได้ด้วยดีเพื่อให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยวที่เราจะเปิดในเดือนมิ.ย.-ก.ค.นี้ ที่ภูเก็ต ซึ่งเราต้องเตรียมตรงนี้ไว้ก่อน เพราะเราต้องแข่งขันกับต่างประเทศเหมือนกัน ประเด็นก็คือเราทำอะไรให้ปลอดภัย ซึ่งในภูเก็ตมีข้อเสนอว่า ทำอย่างไรจะไม่ต้องกักตัว ซึ่งหากฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือเข็มเดียวก็ไปพิจารณาอีกทีว่าจะมีผลแค่ไหน อย่างไร ถ้าทำได้ผมก็พร้อมที่จะดูแลตรงนี้ ข้อสำคัญคือภาวะเกิดเป็นเกาะยาวๆ มีดอนบน ดอนกลาง ดอนล่าง ถ้าหากจัดระเบียบได้ โดยแบ่งคนเข้ามาเที่ยวในแต่ละเกาะ และอาจต้องกำหนดเวลาว่าจะต้องอยู่ในพื้นที่เท่าไร และจะมีการเคลื่อนย้ายมารุงเทพฯ เมื่อไหร่ มีแพลตฟอร์มลงทะเบียนกันอย่างไร ซึ่งผมคิดว่าน่าจะปลอดภัยกว่าที่จะสะเปะสะปะ เพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นก็วงกลมเหมือนกัน”

นายกฯกล่าวว่า นอกจากนี้ออนไลน์เรื่องของการตลาดด้วย ทุกตลาด เจ้าของตลาดต้องรับผิดชอบตรงนี้ ต้องมีจุดคัดกรอง วัคซีนหมูมิ โสหน้ากาทักคนขายและคนซื้อ ไม่เช่นนั้นรัฐบาลก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ ที่ผ่านมารัฐบาลกำหนดนโยบายเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ไปแล้ว ต้องช่วยกัน คนไม่โทษใคร แต่ต้องช่วยกัน ถึงเวลาที่ต้องช่วยกันทุกคน

### ไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 48 ราย

ขณะที่เฟซบุ๊ก ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ว่า มีผู้ป่วยรายใหม่ 48 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและบริการ 22 ราย ผู้ป่วยจากการคัดกรองเชิงรุก 5 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค 21 ราย รวมสะสม 28,821 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 25,742 ราย และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 3,079 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 27,379 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,348 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 94 ราย

จำนวนผู้ติดเชื้อในการระบาดรอบใหม่ สะสม 24,584 ราย แบ่งเป็นการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 16,057 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 7,222 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 1,305 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 34 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 48 ราย จากระบบเฝ้าระวังและบริการ 27 ราย พบใน กรุงเทพมหานคร (กทม.) 14 ราย สมุทรสาคร 6 ราย นครปฐม 2 ราย ส่วนการคัดกรองเชิงรุก 5 ราย พบใน กทม. 3 ราย สมุทรสาคร 2 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 21 ราย ได้แก่ กวาดาร์ 2 ราย มาดากัสการ์ 9 ราย ฝรั่งเศส บาห์เรน ฟิลิปปีนส์ มาเลเซีย แอฟริกาใต้ เนปาล เบลเยียม สหราชอาณาจักร อินเดีย เอิธิโอเปีย ประเทศละ 1 ราย

### ฝรั่งเศสขงรัสเซียป่วย 4.5 ล้านราย

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อรวม 128,237,704 ราย เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 443,598 ราย อาการรุนแรง 94,783 ราย รักษาหายแล้ว 103,445,679 ราย เสียชีวิต 2,804,346 ราย อันดับประเทศ

ที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ 1.สหรัฐอเมริกา จำนวน 31,033,801 ราย เป็นรายใหม่ 59,707 ราย 2.บราซิล จำนวน 12,577,354 ราย เป็นรายใหม่ 42,666 ราย 3.อินเดีย จำนวน 12,095,329 ราย เป็นรายใหม่ 56,119 ราย 4.ฝรั่งเศส 4,554,683 ราย เป็นรายใหม่ 9,094 ราย 5.รัสเซีย 4,528,543 ราย เป็นรายใหม่ 8,711 ราย ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 116 ของโลก

### วัคซีนซิโนแวคลอตสองผ่านรับรอง

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า วัคซีน CoronaVac ที่นำเข้ามาจากบริษัทซิโนแวค ประเทศจีน ลอตสอง ที่เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 20 มี.ค. และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันชีววัตถุ ได้รับตัวอย่างวัคซีนดังกล่าวเมื่อวันที่ 22 มี.ค. จำนวน 2 รุ่นการผลิต และได้เริ่มตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัคซีนโดยห้องปฏิบัติการในวันที่ 23 มี.ค. ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัคซีนนั้น มีค่าอยู่ในเกณฑ์ยอมรับของการทดสอบทุกรายการ แต่เนื่องจากกระบวนการรับรองรุ่นการผลิตวัคซีนต้องมีการพิจารณาข้อมูลสรุปการผลิตและการควบคุมคุณภาพของผู้ผลิต (Summary Production Protocol) ซึ่งถือว่าเป็นสาระสำคัญที่จะทำให้มั่นใจว่าวัคซีนนั้นมีกระบวนการผลิตตั้งแต่ขั้นตอนจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเป็นไปตามกระบวนการที่ได้รับอนุญาตและมีคุณภาพตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงต้องรอข้อมูลดังกล่าว

นพ.ศุภกิจกล่าวว่า ผู้ผลิตได้ส่งใบรับรองการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์วัคซีน (Certificate of Analysis) และ Summary Production Protocol มาในวันที่ 30 มี.ค. และจากการพิจารณาเอกสารข้อมูลของวัคซีนทั้ง 2 รุ่นการผลิต พบว่า ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนได้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย มีคุณภาพตรงตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้และเมื่อมีการขนส่งมายังประเทศไทยได้ตรวจสอบกระบวนการขนส่ง มีการควบคุมอุณหภูมิอย่างเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้ออกหนังสือรับรองรุ่นการผลิตให้กับวัคซีน CoronaVac ของบริษัท ซิโนแวค ทั้ง 2 รุ่นการผลิตที่แจ้งการนำเข้ามารวมกันจำนวน 800,000 โดส เมื่อวันที่ 30 มี.ค. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปให้บริการประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้โดยเร็วต่อไป

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

## ฟิลิปปินส์ติดเชื้อมีเดียทะเลหมื่น

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ฟิลิปปินส์ มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวันทะลุหลัก 10,000 เป็นครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ขณะที่มาตรการล็อกดาวน์รอบใหม่ ซึ่งครอบคลุมประชากรกว่า 24 ล้านคน เริ่มมีผลบังคับใช้แล้ว ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ในฟิลิปปินส์เมื่อวันจันทร์อยู่ที่ 10,016 คน ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรวมของฟิลิปปินส์อยู่ที่ 731,894 คน โดยมีผู้เสียชีวิต 13,186 ราย นับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงเป็นลำดับต้นๆ ในเอเชีย ขณะที่กรุงมะนิลาและอีก 4 จังหวัดโดยรอบ ถูกประกาศมาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งนับเป็นการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีก่อน

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาธารณสุขชี้ว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการเร่งโครงการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 โดยนับจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขเพียง 656,331 คน ที่ได้รับวัคซีนครบทั้ง 2 โดส ขณะที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ตั้งเป้าที่จะฉีดวัคซีนให้กับคน 70 ล้านคน ภายในปีนี้



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

‘อนุทิน’ โต้ปมจี้มวัคซีนช้า  
‘สร.’ ปรับแผนฉีดทุกจว.  
หน่วยงานสาธารณสุข

กรม.เคาะเยียวยา อสม. 3 เดือน  
วงเงิน 1.5 พันล้าน ‘อนุทิน’ โต้ปม  
ฉีดวัคซีนช้า เร่งปรับแผนแจกทุก  
จังหวัดเริ่ม 1 เม.ย. (อ่านต่อหน้า 3)

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๓)

## ต่อจากหน้า 1 วัคซีน

### ไทยติดโควิดเพิ่มอีก48ราย

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ประจำวัน ในประเทศไทย ผ่านเฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูล COVID-19 ว่า เมื่อเวลา 11.00 น. สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 มีผู้ป่วยรายใหม่ 48 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและบริการ 22 ราย ผู้ป่วยจากการคัดกรองเชิงรุก 5 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค 21 ราย รวมสะสม 28,821 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 25,742 ราย และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 3,079 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 27,379 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) 1,348 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 94 ราย ทั้งนี้ จำนวนผู้ติดเชื้อในภาวะระบอบใหม่ สะสม 24,584 ราย แบ่งเป็นการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 16,057 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 7,222 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 1,305 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 34 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ 48 ราย จากระบบเฝ้าระวังและบริการ 27 ราย พบในกรุงเทพมหานคร 14 ราย สมุทรสาคร 6 ราย นครปฐม 2 ราย ส่วนการคัดกรองเชิงรุก 5 ราย พบในกรุงเทพฯ 3 ราย สมุทรสาคร 2 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 21 ราย ได้แก่ กานตาร์ 2 ราย มาดากัสการ์ 9 ราย ฝรั่งเศส 1 ราย เปรู 1 ราย สเปน 1 ราย อิตาลี 1 ราย เยอรมนี 1 ราย และเบลเยียม 1 ราย

### ฝรั่งเศสแซงรัสเซียสะสม4.5ล.

ส่วนสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อรวม 128,237,704 ราย เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 443,598 ราย อาการรุนแรง 94,783 ราย รักษาหายแล้ว 103,445,679 ราย เสียชีวิต 2,804,346 ราย อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ 1.สหรัฐอเมริกา 31,033,801 ราย เป็นรายใหม่ 59,707 ราย 2.บราซิล 12,577,354 ราย เป็นรายใหม่ 42,666 ราย 3.อินเดีย 12,095,329 ราย เป็นรายใหม่ 56,119 ราย 4.ฝรั่งเศส 4,554,683 ราย เป็นรายใหม่ 9,094 ราย 5.รัสเซีย 4,528,543 ราย เป็นรายใหม่ 8,711 ราย ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 116 ของโลก

### รับรอง'ซิโนแวค'ล็อตสองแล้ว

วันเดียวกัน นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงวัคซีนซิโนแวค (CoronaVac) ที่นำเข้ามาจากรัฐ ซิโนแวค ประเทศจีน ล็อตที่ 2 ที่เดินทางมาถึง

ประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม และกรมวิทยาศาสตร์ฯ โดยสถาบันชีววัตถุ ได้รับตัวอย่างวัคซีนดังกล่าวเมื่อวันที่ 22 มีนาคม จำนวน 2 รุ่นการผลิต และได้เริ่มตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัคซีนโดยห้องปฏิบัติการในพื้นที่

นพ.ศุภกิจกล่าว ว่า ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัคซีนนั้นมีความสอดคล้องกับการทดสอบทุกรายการ แต่เนื่องจากกระบวนการรับรองรุ่นการผลิตวัคซีนต้องมีการพิจารณาข้อมูลสรุปการผลิตและการควบคุมคุณภาพของผู้ผลิต (Summary Production Protocol) ซึ่งถือว่าเป็นสาระสำคัญที่จะทำให้มั่นใจว่าวัคซีนนั้นมีการควบคุมการผลิตตั้งแต่ขั้นตอนจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเป็นไปตามกระบวนการที่ได้รับอนุญาตและมีคุณภาพตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงต้องรอข้อมูลดังกล่าว

นพ.ศุภกิจกล่าวว่า ผู้ผลิตได้ส่งใบรับรองการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์วัคซีน (Certificate of Analysis) และ Summary Production Protocol มาในวันที่ 30 มีนาคม 2564 และจากการพิจารณาเอกสารข้อมูลของวัคซีนทั้ง 2 รุ่นการผลิต พบว่าตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย มีคุณภาพตรงตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้และเมื่อมีการขนส่งมายังประเทศไทย ได้ตรวจสอบกระบวนการขนส่ง มีการควบคุมอุณหภูมิอย่างเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด

"กรมวิทยาศาสตร์ฯจึงได้ออกหนังสือรับรองรุ่นการผลิตให้กับวัคซีนซิโนแวคของบริษัทยิโนแวค ทั้ง 2 รุ่นการผลิต ที่แจ้งการนำเข้ามารวมกัน 800,000 โดส เมื่อวันที่ 30 มีนาคม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปให้บริการกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้โดยเร็วต่อไป" นพ.ศุภกิจกล่าว

### 'อนุทิน' กังวลสวัสดิ์เชียงใหม่

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเทศกาลฮอเล่ย์ (HOLE Festival) เติบโตจนแบบอินดี้ที่ไนท์บาร์ชา จ.เชียงใหม่ ว่า เป็นกังวลและต้องรับหารืออธิบดีกรมควบคุมโรค และปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าหากอนุญาตจัดงานแบบนี้อยู่บนพื้นฐานอะไร เพราะการติดเชื้อโควิด-19 ไม่ได้อยู่ที่ว่าไม่ได้ใส่หน้ากากแต่มาใส่แล้วจะไม่ติดเชื้อ แต่ติดเชื้อเพราะเป็นการรวมตัวของผู้คน มีการกระจายละอองฝอยลมหายใจกัน ซึ่งต้องเช็กดูก่อน เพราะเพิ่งทราบเมื่อเช้านี้

เมื่อถามว่า เรื่องนี้จะทำให้เป็นบรรทัดฐานขยายไปทั่วประเทศหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ต้องเช็กดูก่อนว่ามีมาตรการป้องกันอย่างไร แต่เรื่องการอนุมัติ อนุญาตอะไรต่างๆ ก็ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าจะมีผู้บริหารราชการแผ่นดิน ในแต่ละจังหวัดที่เป็นอำนาจหน้าที่ของ

ผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่ได้อนุมัติโดยรัฐบาล ดังนั้น ผู้ว่าต้องประเมินสถานการณ์ และว่ากันเป็นการดีๆ ไป แต่ที่ จ.เชียงใหม่ มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วที่ร้านวอร์ม อีฟ คาเฟ่ ฉะนั้นก็ต้องระวังเพราะเชื่อมั่นยังอยู่

### 'อิทธิพล'รับไม่สบายใจสาดสี

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงเรื่องเดียวกันว่า จากภาพที่ออกมาทำให้ทุกคนมีความกังวลใจ เพราะไม่ได้มีการใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ไม่มีการเว้นระยะห่าง ในส่วนนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเป็นกรณีตัวอย่างก่อนที่จะถึงเทศกาลสงกรานต์ อย่างไรก็ตาม ส่วนความเป็นห่วงว่าจะมีผู้ติดเชื้อหรือเกิดคลัสเตอร์ใหม่นั้น ก็ต้องติดตาม แต่ตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้น จึงฝากทุกจังหวัดในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้เป็นต้นไป จะมีกิจกรรมก่อนสงกรานต์ค่อนข้างมาก จึงขอฝากทุกชุมชน ทุกพิธีการที่จัดกิจกรรมในช่วงหลังจากนี้ ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญหรือขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลากหลายรูปแบบ ขอให้เน้นมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข ขอให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะเข้าไปดูแลด้วย

### 'มัญญา' ยืนยันไม่แพ้วัคซีนฉีดเข็ม2

ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีข่าวถึงการป่วยหลังจากได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกเมื่อวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมาจนต้องเข้าโรงพยาบาล ว่าตอนนี้สุขภาพแข็งแรงดี ส่วนเหตุการณ์วันที่ปรากฏขอชี้แจงว่าหลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันที่ดังกล่าว ได้ทำงานต่อจนถึงเวลา 20.00 น. ต่อมาได้มีอาการไข้และลูกของตนจึงได้พาไปโรงพยาบาล และแจ้งกับแพทย์ขอให้ตนเองอยู่โรงพยาบาล 2 คืน ทั้งนี้ แพทย์วินิจฉัยว่าอาการที่เกิดขึ้นเกิดจากร่างกายอ่อนแอและพักผ่อนน้อย รวมถึงอาจเพราะมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายอย่างไรก็ตาม หลังจากได้เห็นข่าวที่ออกมาถึงรู้สึกแปลกใจ เพราะข่าวที่ออกมาหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ และได้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว 2 ครั้งและไม่เคยขาดประชุม ครม.เลย

ผู้สื่อข่าวถามว่า ยังคงยืนยันรับวัคซีนเข็มที่ 2 อยู่หรือไม่ นางสาวมัญญาคุณกล่าว ว่า รับการฉีดเข็มที่ 2 ต่อตามกำหนดแน่นอนและขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยและอยากให้มีการเปิดประเทศโดยเร็ว

### กรม.เคาะเยียวยาอสม.3ด.

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี (อ่านต่อหน้า 6)

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๓)

## ต่อจากหน้า 3

### วัคซีน

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (กรม) แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาการใช้เงินกู้ โดยครม. ได้อนุมัติโครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครอบคลุมวงเงิน 3,752 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดต่อโควิด-19 โดยค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ให้เบิกจ่ายตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยไม่ให้จ่ายค่าบริการอื่น

นายอนุชา กล่าวอีกว่า ครม. อนุมัติโครงการค่าตอบแทน เบี้ยหวัด ขาดหาย และเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในชุมชน โดยจะจ่ายเป็นระยะเวลา 3 เดือน คือตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2564 ครอบคลุมวงเงินไม่เกิน 1,575 ล้านบาท พร้อมเห็นควรให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งพิจารณาจัดวัคซีนโควิด-19 แก่ อสม. และ อสส. ทุกรายเพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

### ได้ปมฉีดวัคซีนช้า-ล้มเลอะเทอะ

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายอนุทินให้สัมภาษณ์ถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ สธ. ไร้ประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีวัคซีนค้างสต็อกอยู่กว่า 1 ล้านโดส ว่า เลอะเทอะ ขณะนี้

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่เข้ามาในประเทศไทยมี 1 ล้านโดส จากบริษัท ซิโนแวค และบริษัท แอสตราเซนเนกา ซึ่งในเดือนเมษายนนี้ จะมีวัคซีนซิโนแวคเข้ามาอีก 1 ล้านโดส หลังจากนั้นเดือนมิถุนายน วัคซีนแอสตราเซนเนกาจะผลิตภายในประเทศ โดยบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ ก็จะเริ่มทยอยนำฉีดให้กับประชาชน

“ขณะนี้วัคซีนเข้ามาแล้ว ควรจะพูดแต่เรื่องดี ๆ เรื่องที่เป็นมงคล ไม่ใช่มองหาคำพูดความบกพร่อง ซึ่งทุกวันนี้ สธ. ก็ได้เร่งฉีดวัคซีนที่มีอยู่ให้เร็วที่สุด เพราะยังมีสต็อกใหญ่จะทยอยมาอีก 10 ล้านโดสต่อเดือน เนื่องจากวัคซีนมีอายุการใช้งาน เก็บนานไม่ได้ ส่วนการฉีดวัคซีนในประเทศ อธิบดีกรมควบคุมโรครายงานว่าฉีดได้ตามเป้าหมาย เราก็มีการปรับแผนกระจายวัคซีนไปในเมืองท่องเที่ยว และจังหวัดแนวชายแดน เช่น จ.ภูเก็ต อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อดูแลเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง บุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ปฏิบัติงานวันนี้มีวัคซีนเข้ามาแล้ว แต่เรื่องดี ๆ ต้องให้กำลังใจอย่างเดียว อย่างอื่นอย่าให้รู้ ต้องใช้กำลังกายกำลังใจส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน คิดแต่เรื่องดี ๆ สิ่งดี ๆ ก็จะเกิดขึ้น” นายอนุทินกล่าว

### ปรับแผนให้ทุกจว. เริ่ม 1 เม.ย.

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้การฉีดวัคซีนไม่มีปัญหา และเป็นไปตามแผน ล่าสุดฉีดวัคซีนไปแล้ว 1 แสนโดสแล้ว และมีผู้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม แล้วจำนวนมาก การฉีดที่ผ่านมา ไม่มีผู้ได้รับผลข้างเคียงรุนแรงล่าสุด วันนี้มีการปรับแผนการฉีดวัคซีนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เนื่องจากมีวัคซีนเข้ามา 8 แสนโดส เดิมจะกระจายใน 22 จังหวัด ก็ปรับใหม่โดยให้วัคซีนทุกจังหวัดทั่วประเทศ เริ่มวันที่ 1 เมษายนนี้ ดังนี้ 1.จังหวัดเป้าหมายเดิม 22 จังหวัด เพื่อควบคุมป้องกันโรค 6 จังหวัด 3.5 แสนโดส เพื่อการท่องเที่ยว 8 จังหวัด 2.4 แสนโดส และพื้นที่ชายแดน 8 จังหวัด 5 หมื่นโดส และ 2.จังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ 1.6 แสนโดส เพื่อเป็นการชั่งชั่งระบบการฉีดวัคซีนก่อนที่จะมีวัคซีนล็อตใหญ่ในเดือนมิถุนายนนี้ โดยจะกระจายให้จังหวัดขนาดเล็กระหว่างน้อยกว่า 1 ล้านคน จังหวัดละ 800 โดส จังหวัดขนาดใหญ่ ประชากรมากกว่า 1 ล้านคน จังหวัดละ 1,000 โดส และจังหวัดขนาดใหญ่พิเศษ ประชากรมากกว่า 1.5 ล้านคน จังหวัดละ 1,200 โดส โดยฉีดให้กับบุคลากรสาธารณสุข และจะมีวัคซีนเพิ่มสำหรับ อสม.จังหวัดละ 1,000 โดส ดังนั้น จังหวัดเล็กจะได้ 1,800 โดส จังหวัดใหญ่ 2 พันโดส และจังหวัดใหญ่พิเศษ 2,200 โดส

“สำหรับการฉีดวัคซีนขอให้คำนึงถึงพื้นที่ โดย

เน้นพื้นที่หรืออำเภอมีความเสี่ยง มีนักท่องเที่ยวเข้ามาฉีดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรด่านหน้า เจ้าหน้าที่มีโอกาสนสัมผัสผู้ป่วย และประชาชนในพื้นที่เสี่ยงก่อน จากนั้นค่อยลดหลั่นในอำเภออื่นๆ ลงไป” นพ.เกียรติภูมิกล่าว

### ‘ธนาร’ ยังติดใจวัคซีนค้างสต็อก

ที่ สน.นางเลิ้ง นายธนาร จิงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า กล่าวว่า สถานการณ์เกี่ยวกับวัคซีนตอนนี้แบ่งเป็นเรื่องกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดทำ และเรื่องการฉีด เพราะมีวัคซีนค้างสต็อกกว่า 1 ล้านโดส ที่ยังไม่ฉีด ฉีดไป 1.5 แสนเข็ม ตั้งแต่ปลายเดือนจนถึงตอนนี้ ตกวันละ 5,000 โดส แสดงว่าไม่มีประสิทธิภาพในการฉีด หากจะหมด 1 ล้านโดส ต้องใช้เวลา 200 วัน จึงจะหมดสต็อก หากไม่พูดไม่ตรวจสอบประชาชนคงไม่ทราบ เหตุใดไม่รีบกระจายไป ในเมื่อมีวัคซีนในมือ กระบวนการทั้งหมดมีปัญหา

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๘

## อนามัยโลกชี้ต้นตอโควิดคือค้างคาว

ผลการสอบสวนของผู้เชี่ยวชาญนานาชาติขององค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) ที่ถูกส่งเข้าไปสืบหาข้อเท็จจริงของต้นตอที่การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 ถึงในเมืองอู่ฮั่นของจีนเมื่อเร็วๆ นี้ สรุป 4 แนวทางเกี่ยวกับต้นตอการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยที่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า ไวรัส SARS-CoV-2 ที่ก่อโรคโควิด-19 มีต้นกำเนิดมาจากค้างคาว

หนึ่งทฤษฎีที่มีการสอบสวนคือ ไวรัสได้แพร่เข้ามาจากค้างคาวสู่มนุษย์โดยตรง ซึ่งในข้อสรุปของรายงานนี้ชี้ว่า สมมุติฐานในประเด็นนี้จัดอยู่ในระดับ "เป็นไปได้จนมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้" อีกสมมุติฐานหนึ่งที่ว่า เชื้อไวรัสได้แพร่จากค้างคาวสู่สัตว์อื่นที่เป็นสื่อกลางก่อน แล้วติดต่อสู่มนุษย์ รายงานชี้ว่า แม้ว่าไวรัสที่มีความใกล้เคียงที่สุด ซึ่งพบในค้างคาวนั้น ด้วยระยะห่างของวิวัฒนาการระหว่างไวรัสที่พบในค้างคาวกับไวรัส SARS-CoV-2 ถูกประเมินว่าต้องใช้เวลานานเป็นหลายทศวรรษ ทำให้ต้องมีตัวกลางของการระบาดที่ยังหาไม่พบ

อยู่ อย่างไรก็ตาม สมมุติฐานนี้ "มีความเป็นไปได้ถึงเป็นไปได้มาก" แม้ว่ารายงานจะไม่ได้สรุปว่าสัตว์ที่เป็นตัวกลางในการแพร่เชื้อสู่มนุษย์คือสัตว์อะไรก็ตาม

ขณะที่รายงานไม่ได้ตัดประเด็นเรื่องการแพร่เชื้อผ่านอาหารแช่แข็ง ซึ่งเป็นทฤษฎีที่สนับสนุนมากที่สุดเนื่องจากไวรัสสามารถอยู่รอดได้ในระดับอุณหภูมิแช่แข็ง โดยระบุว่า การแพร่เชื้อผ่านทางโซลิตกักกันที่อาหารแช่แข็งยังคง "ถือความเป็นไปได้" สุดท้ายรายงานดังกล่าวได้ตรวจสอบแนวความคิดเรื่องการแพร่ระบาดจากการรั่วไหลจากห้องปฏิบัติการเช่น ห้องปฏิบัติการของสถาบันไวรัสวิทยาอู่ฮั่น ซึ่งเป็นทฤษฎีที่รัฐบาลติดประธาณาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกาเสนอไว้ โดยระบุว่า ยังไม่มีบันทึกที่แสดงว่ามีเชื้อไวรัสคล้ายคลึงกับเชื้อ SARS-CoV-2 ในห้องปฏิบัติการใดๆ ก่อนหน้าเดือนธันวาคม ปี 2019 มาก่อน พร้อมย้ำว่าห้องปฏิบัติการที่อยู่นั้นมีระบบรักษาความปลอดภัยสูง "การแพร่เชื้อจากห้องปฏิบัติการถือว่ามีไปไม่ได้อย่างยิ่ง" (เอเอฟพี)